

Số: 40/BC-THKD

Văn Đẩu, ngày 15 tháng 02 năm 2024

BÁO CÁO
Tình hình đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Trường tiểu học Kim Đồng báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 như sau:

1. Trước thời gian nghỉ Tết

Tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về việc chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Phân công trực Tết 24/24 giờ, đảm bảo các quy định về phòng chống cháy nổ, báo cáo với địa phương về tình hình và lịch nghỉ Tết, phối kết hợp với chính quyền địa phương và tổ dân phố để đảm bảo an toàn cơ sở vật chất của nhà trường cũng như giữ trật tự trị an và xử lý kịp thời các tình huống bất thường xảy ra.

Tổ chức tuyên truyền cho học sinh và giáo viên thực hiện nghiêm túc các quy định trong thời gian nghỉ Tết, cụ thể:

Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh có ý thức giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Thực hiện nghiêm Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về những điều đảng viên không được làm. Không tham gia các hoạt động mê tín dị đoan; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi trong dịp Tết.

Quán triệt tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh về công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường; nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Nghiêm cấm cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, sử dụng trái phép pháo nổ.

Chỉ đạo tổ phục vụ dọn vệ sinh trong và ngoài nhà trường, đảm bảo cảnh quan sư phạm, chăm sóc cây xanh bóng mát trong sân trường.

Tổ chức thăm hỏi, động viên các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Có kế hoạch cụ thể cho Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nghỉ Tết đúng theo Quy định (nghỉ từ ngày 07/02/2024 đến hết ngày 14/02/2024).

2. Trong thời gian nghỉ Tết

Tổ chức treo cờ Tổ quốc và khẩu hiệu: "Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Giáp Thìn" trong suốt dịp Tết.

Cán bộ, giáo viên, nhân viên trực tết theo đúng quy định và lịch phân công. Cơ sở vật chất bảo quản tốt, không bị mất mát hay hư hỏng. Không có hiện tượng bất thường xảy ra trong dịp Tết.

Thực hành đón Tết an toàn tiết kiệm, chấp hành tốt chương trình hành động phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

3. Sau thời gian nghỉ Tết

100% cán bộ giáo viên trả phép đúng thời hạn.

Số HS đi học hôm nay là 322/336 (Vắng 14 HS: 12 HS về quê ăn Tết chưa ra lớp, 02 HS ốm).

Thông báo lịch hoạt động sau Tết: Chỉ đạo thực hiện kế hoạch giáo dục đã xây dựng.

Nhà trường đã nhanh chóng ổn định nề nếp dạy và học từ những ngày đầu tiên sau Tết.

Trên đây là báo cáo tình hình đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 của trường tiểu học Kim Đồng quận Kiến An.

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (để b/c);
- Lưu : VT.

HIỆU TRƯỞNG



Trần Thị Thanh Thu